



NEWS ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฉบับที่ 246 ปักษ์หลัง สิงหาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา <http://www.qa.kmutnb.ac.th>

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะรอบปีการศึกษา 2553 ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทำให้หน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด รวมทั้งได้รับทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการดำเนินงานต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น QA NEWS ขอนำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานต่างๆ มานำเสนอ ดังนี้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี สวัสดิ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล นายสมชัย เขียงพงศ์พันธุ์ นายณรงค์เดช พัฒนาไพบูลย์ และนายพนอด จันทร์ลักษณะ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.72 ถ้ารวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.89 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรจัดระบบการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA พัฒนาแผนและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เป็นของคณะ ดำเนินการวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่ตอบสนองต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพของศูนย์วิจัย เพิ่มอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพิ่มโอกาสการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.จันทน์ เพชรานนท์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินกรรมการประกอบด้วย ดร.ศจีมาจ ญ วิเชียร ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง ผศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ และนางสาวกฤตยา

ทองผาสุก ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.86 ถ้ารวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.99 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรพัฒนาหลักสูตรของคณะให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งสู่สากล และสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยควรเตรียมแผนรองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับสากลทั้งในเชิงวิชาชีพและวิชาการ คณะควรจัดงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาให้เพียงพอทันสมัย ควรวิเคราะห์และหาแนวทางที่เป็นไปได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระงาน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม และหาวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อให้ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร คณะต้องวางแผนจัดให้มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการทำวิจัย หรือการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะงานวิจัย โดยกำหนดจำนวนงานวิจัย งบประมาณการวิจัย และผู้ทำวิจัยให้มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ควรทบทวนและประเมินแผนการปฏิบัติงานทั้งแผนประจำปีและแผนกลยุทธ์ และพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายของแผนในระยะยาวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ของคณะ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต และบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม และการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2554 โดยมี รศ.ดร.ดุชนัน ฐนะบริพัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโสภาส ดร.ชลิตา สุวรรณ ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ และนางนันทนา เฉลยจรรยา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.61 เมื่อรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.47 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ คณะควรควบคุม กำกับ และติดตามเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ/หรือส่งเสริมการทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้น และการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ควรมีการบันทึก วิเคราะห์ ประเมินผลและรายงานสรุปให้ครบถ้วน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน กระบวนการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในระยะยาว และทบทวนการเพิ่ม/ลดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

สิรินธรไทย-เยอรมัน

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย รศ.นิพนธ์ ศิริศักดิ์ ผศ.ดร.ปกขวิญ หุตางกูร ผศ.ประวิตร จันทรานุกภาพ และนายภาศกร พันธุ์รอด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.43 เมื่อรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.45 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ หน่วยงานควรจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนของมหาวิทยาลัย และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมทักษะนอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา จัดทำโครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นรูปธรรม หาแนวทางเพิ่มรายได้ของคณะให้มากขึ้น ให้เพียงพอกับความต้องการ วางแผนการปรับปรุงคุณภาพองค์กรตามผลการประกันคุณภาพ และควบคุมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มจพ.

วัน	เวลา	หน่วยงาน
จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554	08.00 - 12.30 น.	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	12.30 - 17.00 น.	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อังคารที่ 30 สิงหาคม 2554	12.30 - 17.00 น.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	พุธที่ 31 สิงหาคม 2554	08.00 - 13.45 น.
14.40 - 17.00 น.		บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554	08.30 - 14.30 น.	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	14.30 - 18.00 น.	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
จันทร์ที่ 5 กันยายน 2554	08.30 - 17.30 น.	มหาวิทยาลัย
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554	08.30 - 17.00 น.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554	08.30 - 12.00 น.	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
	13.00 - 17.00 น.	คณะอุตสาหกรรมเกษตร